



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๕๕๔๑

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวม ๗/ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุธาณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.จับมือ R-Cities ระดมพลังเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง	matichon mgronline innews prbangkok facebook.com/prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. เป็นประธานเปิดการประชุม APACXChange ซึ่ง กทม.ร่วมกับเครือข่าย Resilient Cities Network (R-Cities) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.-๒ ธ.ค.๖๕ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการสร้างความร่วมมือและสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในภูมิภาค รวมถึงการสร้างพันธมิตรระหว่างเมืองสมาชิกและเครือข่าย R-cities ให้แน่นแฟ้นมากขึ้น โดยนำเสนอคุณค่าของการเป็นสมาชิกเครือข่ายและการรับฟังความต้องการของเมือง ตลอดจนการอภิปรายเชิงวิชาการในประเด็นที่ปัญหาสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งที่ความไว้นื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) ซึ่งกรุงเทพฯ ได้ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Resilience) จึงขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง แบ่งปันประสบการณ์เรื่องการสร้างความร่วมมือและสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายในภูมิภาค รวมถึงการสร้างพันธมิตรระหว่างเมืองสมาชิกและเครือข่าย R-cities	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม APACXChange ซึ่ง กทม.ร่วมกับเครือข่าย Resilient Cities Network (R-Cities) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ย.-๒ ธ.ค.๖๕
๒	ผว.กทม.รับมอบต้นทองอุไร ๕๐๐ ต้นเตรียมปลูกบนถนนสายหลักทั่วกรุงเทพฯ/จับมือ agoda ขับเคลื่อนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น	innews mgronline matichon thereporters innews matichon mgronline innews positioningmag springnews bluechipthai prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. รับมอบต้นทองอุไร ๕๐๐ ต้น จากบริษัท รักษาความปลอดภัย เอเชีย คลีนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานสวนสาธารณะ ๑๐๐ ต้น และมอบให้สำนักงานเขตทวีวัฒนา ๔๐๐ ต้น เพื่อนำไปปลูกเพิ่มเติมบนถนนสายหลักที่เหมาะสมในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป - นอกจากนี้ ได้ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้กลางกรุง” (Urban Tree Planting Program) กับ Mr. Omri Morgenshtern (นายออมรี มอร์เกนสเติร์น) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานอาสาสมัครของอโกต้าผู้แทนบริษัทอโกตา เซอร์วิสเสส จำกัด เพื่อสนับสนุนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้นของ กทม. ณ สวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑลสาย ๔ ตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย ๒ เขตทวีวัฒนา โดยเชิญชวนให้พนักงานของบริษัทฯ ร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และบริจาคกล้าไม้ให้กับธนาคารต้นไม้ของกรุงเทพฯ รวม ๑๐,๐๐๐ ต้น	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างกำแพงกรองฝุ่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ	- สำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น เพื่อสร้างกำแพงกรองฝุ่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๓	รพ.กทม. ติดตามการ ดำเนินงาน ตามนโยบาย รพ.กทม. ในพื้นที่ เขตหลักสี่	matichon innews prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	- นายจกักพันธ์ ผิวงาม รพ.กทม. ลงพื้นที่เขตหลักสี่ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของ รพ.กทม. ประกอบด้วย ติดตามมาตรการควบคุมและป้องกันปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามวิธีและเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตในการก่อสร้างตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๖) และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๓) และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เยี่ยมชมต้นแบบการคัดแยกขยะ โรงเรียนการเคหะท่าทราย ซอยประชาชื่น ๑๒ แยก ๑-๒ สสำรวจพื้นที่สวน ๑๕ นาที หมู่บ้านจัดสรรรถไฟฟ้าสองห้อง ซอยวิภาวดีรังสิต ๒๕ แยก ๒-๑-๒-๑ ซึ่งเขตฯ ได้พัฒนาสวนสาธารณะบริเวณดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ด้วยการเดินภายใน ๑๕ นาที เพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างสิ่งแวดล้อมดีสำหรับทุกคน จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซอยวงศ์วาน ๔๗ แยก ๔๒ (จนถึงสิ้นสุดทางสาธารณะ) แยก ๔๔ (จนถึงซอยแยกเชื่อมซอย ๔๗ แยก ๔๒ แยก ๔๖ และ แยก ๔๘ โดยมีมอบหมายให้เขตฯ ประสานการประสานครหลวง และเร่งรัดผู้รับจ้างปรับปรุงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ รพ.กทม. ในพื้นที่เขตต่าง ๆ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของ รพ.กทม. ในพื้นที่เขตของกรุงเทพฯ อาทิ การแก้ไขปัญหามลพิษการคัดแยกขยะในชุมชน การสร้างสวนสาธารณะ เป็นต้น
๔	กทม.ชวน ฉีดวัคซีน โควิด 19 เข็มกระตุ้น สร้างภูมิคุ้มกัน- ลดป่วยหนัก	siamrath js๑๐๐ fm๙๑bkk matichon khaosod ๗๗kaoded innews newtv ch๗ prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- รศ.ทวิตา กมลเวช รพ.กทม. เป็นประธานการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ โดยสำนักอนามัยและสำนักการแพทย์ ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อมากขึ้น มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วง ๒ สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ช่วงขาขึ้นของการระบาด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมาณ และจังหวัดท่องเที่ยว - สำหรับข้อมูลการได้รับวัคซีน พบมีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนมากขึ้น โดยที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้ารับบริการวัคซีน กรณีที่ผู้ที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบ ๔ เข็ม ขอให้เข้ารับการ	<u>ด้านบวก</u> - เร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19	- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเร่งรัดให้บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพฯ ในสถานพยาบาล กทม. และศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ของ กทม. เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๔ โดยเร็ว และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเกิน ๔ เดือนขึ้นไป ขอให้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วเช่นกัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการป่วยหนัก ลดการเสียชีวิต โดยสามารถเข้ารับวัคซีนตั้งแต่เข็มแรก-เข็มกระตุ้นได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 กทม. ณ ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนด และโรงพยาบาลสังกัด กทม. ทั้ง ๑๑ แห่ง ส่วนการตรวจรักษาสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับบริการที่หน่วยบริการศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง เปิดให้บริการตรวจรักษา ณ ARI Clinic ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันเสาร์ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๑๖ แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๗, ๘, ๙, ๑๑, ๑๘, ๒๔, ๓๓, ๓๘, ๔๑, ๔๒, ๔๓, ๔๕, ๔๗, ๔๘, ๖๐ และ ๖๓		รุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อโควิด 19
๕	กทม.เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	siamrath js๑๐๐ fm๙๑๖kk matichon khaosod ๗๗kaded innews newtv ch๗ prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- รศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในการประชุมศูนย์เฝ้าระวังภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ว่า กทม. ได้เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและแผนรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Environment มาตรการ COVID Free Personnel และมาตรการ COVID Free Customer อย่างไรก็ตาม ในกลุ่ม ๖๐๘ และเด็กเล็กขอความร่วมมืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด โดยควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในพื้นที่แออัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมมาตรการเฝ้าระวังและแผนรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19	- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมมาตรการเฝ้าระวังและแผนรองรับสถานการณ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19
๖	กทม.มอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่น ย่าผู้สูงอายุไม่ใช่คนชราแต่คือผู้ส่งต่อ	matichon mgronline innews prbangkok facebook.com/ prbangkok twitter.com/prbangkok	- รศ.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในพิธีเปิดและมอบโล่เกียรติคุณผู้สูงอายุดีเด่นของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครว่า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ได้หมายความว่าชราภาพ แต่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต กทม.ในฐานะผู้ดูแลเมืองจะสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุในทุกมิติ - สำหรับผู้สูงอายุดีเด่น มีเกณฑ์การคัดเลือก คือ (๑) ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปี	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ในทุกมิติ	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้สูงอายุในกรุงเทพฯ ในทุกมิติ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.	ประสบการณ์ชีวิตที่มีค่าสู่รุ่นต่อไป		<p>บริบูรณ์ขึ้นไป (๒) ต้องเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า ๓ ปี และเป็นสมาชิกสหพันธ์ฯ (๓) มีผลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และความประพฤติ (๔) มีผลงานด้านการเสียสละ และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน สังคมในระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ โดยผู้ที่ได้รับโล่เกียรติกุญผู้สูงอายุดีเด่นของสหพันธ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีจำนวน ๑๘ คน และผู้สูงอายุที่ได้รับโล่เกียรติกุญพิเศษ สำหรับผู้สนับสนุนกิจกรรมของสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ คน</p>		
๗	<p>กทท.มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผู้ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ -การจัดการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ปี ๖๕</p>	<p>เดลินิวส์ แนวหน้า ข่าวสด dailynews matichon naewna innews mgronline workpointtoday</p>	<p>- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทท. เป็นประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีจนคว้ารางวัลอันดับ ๑ และสร้างชื่อเสียงให้ กทท.เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ แสดงถึงศักยภาพด้านวิชาการและมาตรฐานการศึกษา</p> <p>- สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าวมีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทท. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และมีโอกาสแข่งขันกับนักเรียนและครูในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในระดับประเทศ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของ กทท.ได้พัฒนาศักยภาพและแสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการ</p>	<p>-สำนักงานการศึกษาและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของการแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ของโรงเรียนสังกัด กทท.</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์